



CITY OF PORTLAND, OREGON



Bureau of Police

Ted Wheeler, Mayor

Charles Lovell, Chief of Police

1111 S.W. 2nd Avenue • Portland, OR 97204 • Phone: 503-823-0000

Integrity • Compassion • Accountability • Respect • Excellence • Service

Ngày 6 tháng Sáu, năm 2022

Mary Hull Caballero
City Auditor
1221 SW 4th Avenue, Suite 310
Portland, OR 97204

Kính gửi Kiểm Toán Viên Hull Caballero:

Nhóm của tôi và tôi đã đọc bản đánh giá gần đây của Đánh Giá Độc Lập của Cảnh Sát về phản ứng của Sở Cảnh Sát Portland đối với các cuộc gọi về bạo lực gia đình. Chúng tôi đồng ý, hoàn toàn hoặc một phần, với từng đề xuất trong số bốn khuyến nghị. Chúng tôi muốn cung cấp một số giải thích rõ ràng về lập trường của chúng tôi đối với từng đề xuất.

Khuyến Nghị Một: Đảm bảo rằng các lợi ích của Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt (Special Victims Unit) được đặt cùng nơi với các đối tác cộng đồng của họ được đánh giá phù hợp so với chi phí di chuyển của họ.

Chúng tôi đồng ý rằng đây luôn là một tiêu chí cực kỳ hợp lệ để xem xét. Việc hợp tác xây dựng các nhóm đa kỹ luật mang lại cho những người sống sót sau bạo lực cảm giác an toàn cho cá nhân, giúp giảm bớt sự e ngại trong cuộc họp với cơ quan thực thi pháp luật và giúp việc tiếp cận các dịch vụ dễ dàng hơn.

Khuyến Nghị Hai: Thiết lập lại và duy trì một công cụ đánh giá rủi ro để ưu tiên các trường hợp bạo lực gia đình có nguy cơ cao để theo dõi điều tra.

Báo cáo của quý vị nêu bật vấn đề hiện tại của chúng tôi: hệ thống quản lý hồ sơ kỹ thuật số không tương thích với công cụ đánh giá cũ. Chúng tôi đồng ý rằng có một giải pháp bằng điện tử sẽ tốt hơn, nhưng việc phát triển và lựa chọn công cụ này cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và đúng lúc khi chuyển sang một hệ thống quản lý hồ sơ khác.

Ngay cả khi không có công cụ tự động, các giám sát viên tại Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt (Special Victims Unit (SVU)) của chúng tôi đã xem xét hơn 11,400 báo cáo của cảnh sát vào năm 2021 và giao 9.1% các trường hợp cho các điều tra viên SVU theo dõi.

Community Policing: Making the Difference Together
An Equal Opportunity Employer

City Information Line: 503-823-4000, TTY (for hearing and speech impaired): 503-823-6868 Website: www.portlandpolice.com

Khuyến Nghị Ba: Chỉ Thị Tái Duyệt 825.00: Lệnh Bảo Vệ và Các Trường Hợp Bạo Lực Gia Đình để cung cấp cho các viên chức hướng dẫn về lý do đằng sau các hành động mà họ phải thực hiện trong các cuộc ứng phó với bạo lực gia đình.

Chúng tôi đồng ý rằng các viên chức cần được hướng dẫn về các lý do đằng sau các hành động mà họ phải thực hiện. Chúng tôi tin rằng nơi thích hợp để có "giải thích đằng sau quy tắc" là trong khóa đào tạo được cung cấp về quy tắc. Chúng tôi cam kết khôi phục hoạt động đào tạo về ứng phó với bạo lực gia đình và mở rộng phạm vi đào tạo được cung cấp trong sự ứng phó của chúng tôi đối với khuyến nghị cuối cùng.

Khuyến Nghị Thứ Tư: Cung cấp Đào Tạo tại Học Viện Nâng Cao của Sở và các buổi học tại chức để đảm bảo Sở có thể đạt được:

- a. Ứng phó và các điều tra về bạo lực gia đình có thông báo tổn thương với sự tập trung vào sinh học thần kinh của sự tổn thương và trạng thái của nạn nhân;
- b. Đào tạo dựa trên tình huống phù hợp với khuyến nghị của Đơn Vị cho Nạn Nhân Đặc Biệt và các đối tác của cộng đồng;
- c. Các kỹ thuật phỏng vấn có thông báo tổn thương tập trung vào các chỉ số hành vi/an toàn và khả năng gây chết người của nạn nhân đối với thủ phạm; và
- d. Các báo cáo hiệu quả với trọng tâm là nêu rõ các yếu tố tội phạm và cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để đảm bảo các quyết định buộc tội theo hướng tối tụng phù hợp.

Chúng tôi đồng ý rằng tất cả các khuyến nghị đào tạo này đều phù hợp và sẽ cải thiện phản ứng của chúng tôi đối với những nạn nhân bị bạo hành trong gia đình. Bộ Phận Đào Tạo của chúng tôi đã nhận thức được từng khuyến nghị và đã thêm nội dung này vào Đánh Giá Đào Tạo Hàng Năm của chúng tôi để thực hiện ngay khi chúng tôi có thể phát triển chương trình giảng dạy và xác định khi nào chúng tôi có đủ thời gian cho học tại chức. Việc bổ sung thêm chương trình đào tạo cho Học Viện Nâng Cao cũng sẽ có thể thực hiện được ngay khi chúng tôi có thể phát triển chương trình giảng dạy. Viết báo cáo hiệu quả cũng bao gồm việc đánh giá hiệu quả bởi những người giám sát phê duyệt các báo cáo này, vì vậy chúng tôi cũng sẽ phát triển chương trình giảng dạy cho người giám sát tại chức nhằm mục đích cải thiện việc xem xét báo cáo.

Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi cơ hội để phản hồi bài đánh giá này.



Charles Lovell
Cảnh Sát Trưởng

